



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	หมอลีมกรรไกรในท้องคนไข้ แพทย์ที่โรงพยาบาลในจังหวัดท้ายเหวียน ทางภาคเหนือของเวียดนาม ได้ผ่าตัดท้องของชายวัย 54 ปีผู้หนึ่ง เพื่อนำกรรไกรผ่าตัดยาว 15 ซม. ที่หักและขึ้นสนิมในช่องท้องข้างซ้ายใกล้ลำไส้ใหญ่ของเขาออกมา หลังจากชายผู้นี้มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เปิดเผยว่า กรรไกรดังกล่าวน่าจะถูก ลืมทิ้งไว้ในท้องของชายผู้นี้ระหว่างเข้ารับผ่าตัดเมื่อครั้งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในจังหวัดบักกั้นเมื่อ 18 ปีก่อน	-	-
นานาชาติ	ค้นพบสารจากเซลล์ประสาท ช่วยรักษาโรคเบาหวานประเภท 2 นักชีววิทยา มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประสบความสำเร็จในการค้นพบโปรตีนที่เป็นปัจจัยช่วยเซลล์ระบบประสาทเติบโต เรียกว่า "Nerve Growth Factor (NGF)-เนิร์ฟ โกรธ แพกเตอร์ (เอ็นจีเอฟ) สารสำคัญต่อการพัฒนาสมอง ทำหน้าที่เป็นสารเหนี่ยวนำการปล่อยอินซูลินในตับอ่อน ที่จะช่วยรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 อันเกิดจากการที่ตับอ่อนแม้จะสร้างอินซูลินได้ แต่ไม่เพียงพอต่อร่างกาย หรือเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินปัจจุบันการวินิจฉัย โรคเบาหวานประเภท 2 พบว่าตับอ่อนสูญเสียการทำงานของเบต้า เซลล์ ที่เป็นเซลล์สำคัญถึง 80% อันเป็นอันตรายมากหากไม่รู้สาเหตุ รศ.เรจี้ คูลูวิลลา ได้ทดลองการทำงานระหว่างกลูโคสกับเบต้าเซลล์ พบว่าสารเอ็นจีเอฟเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกลูโคสและการสร้างใหม่ของโครงสร้างเซลล์ กับการหลั่งอินซูลินในตับอ่อนการค้นพบครั้งใหม่นี้เป็นประโยชน์ในการรักษาโรคเบาหวาน สามารถแทรกแซงการทำงานที่ผิดปกติก่อให้เกิดโรค ซึ่งนักชีววิทยาหวังว่าในอนาคตการศึกษาสารเอ็นจีเอฟ ในมนุษย์จะนำมาพัฒนาด้วยยาใช้กับผู้ป่วยได้ และรักษาผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อเบาหวานได้	-	-
นานาชาติ	เกาหลีใต้เร่งคุยสหรัฐปลดล็อกขายไข่ไก่ กระทรวงเกษตรสหรัฐ เปิดเผยว่า เกาหลีใต้กำลังเร่งเจรจาเพื่อหาข้อตกลงนำเข้าไข่ไก่จากสหรัฐ หลังประสบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกที่นำไปสู่การสังหารไก่แล้ว 26 ล้านตัว หรือมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรไก่ทั้งหมด ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนไข่ไก่ โดยเกาหลีใต้ยกเลิกแบนการนำเข้าไข่ชนกระทาไปก่อนหน้านี้ หลังแบนการนำเข้าไปจากการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในสหรัฐเมื่อปี 2015	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>คุก2-5ปีคดีลอบขายอวัยวะ</p> <p>ศาลในเมืองจี๋หนานมณฑลชานตง ทางตะวันออกของจีน มีคำพิพากษาลงโทษจำเลย 16 คน ในจำนวนนี้ เป็นคดียแพทย์ 2 คน วิสัญญีแพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คนและผู้ช่วยแพทย์อีก 1 คน จำคุกระหว่าง 2-5 ปี ใน ความผิดฐานร่วมกันค้าต่ออย่างผิดกฎหมาย</p>	-	-
นานาชาติ	<p>เจออีกห้องกักติดหวัดนก</p> <p>ทางการฮ่องกงพบชายอายุ 70 ปี ติดเชื้อไข้หวัดนก เอช7เอ็น9 เป็นรายที่ 2 ของช่วงเวลานี้ หลังจากมีกรณีชายสูงอายุรายแรกเสียชีวิตจากไวรัสดังกล่าว สำหรับชายวัย 70 เพิ่งเดินทางไปเมืองเสิ่นเจิ้นและจงชานในแผ่นดินใหญ่ช่วงต้นเดือนธ.ค. และให้ข้อมูลว่าผ่านเข้าไปตลาดสัตว์ปีก ชาวดังกล่าวทำให้ชาวฮ่องกงวิตก เพราะเมื่อ 2 ปีก่อนมีการระบาดครั้งใหญ่ ต้องฆ่าทิ้งสัตว์ปีก 20,000 ตัว</p>	-	-
นานาชาติ	<p>จีนเจอผู้ป่วยหวัดนกเพิ่ม</p> <p>หน่วยงานสาธารณสุขในเมืองเจียงซีทาง ตอนใต้ของจีน ออกมายืนยันเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H7N9 เพิ่มอีก 1 คน เป็นชายวัย 53 ปี ถูกนำส่งโรงพยาบาลในเมืองหนานชางในภาวะวิกฤต ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในจีนระหว่างฤดูหนาวนี้เพิ่มเป็น 17 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว 2 คน</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ประเทศจีนพบผู้ติดเชื้อหวัดนก H5N9</p> <p>รายงานจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทางการจีนได้รายงานพบผู้ติดเชื้อหวัดนก H5N9 ใน สัปดาห์เดียวกัน 3 ราย โดยในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมามีรายงานผู้ติดเชื้อ 2 ราย ที่เมืองเซียง เหมินซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลฝูเจี้ยน และทางการได้สั่งระงับการค้าขายสัตว์ปีกในเขต ซิหมิงทันทีในวันต่อมา และที่เซียงไฮ้พบผู้ติดเชื้อที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากมณฑลเจียงซูส่วนรายล่าสุดพบเป็นชายชาวฮ่องกง ทั้งนี้ ทางการจีนยังคงเป็นกังวลเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนกทางอากาศ เนื่องจากเกษตรกรกำลังเตรียมการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลตรุษจีนในเดือนมกราคม 2560 ซึ่งเกษตรกรได้หาทางป้องกันสัตว์ปีกที่เลี้ยงโดยการเพิ่มการให้วิตามินและวัคซีน ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการฆ่าเชื้อใน เล้าสัตว์ปีกปัจจุบันทางการจีนได้ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากกว่า 60 ประเทศที่พบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง และได้มีการหารือร่วมกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ถึงเรื่องการป้องกันและควบคุมไข้หวัดนกและโรคอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกไปเมื่อ สัปดาห์ที่ผ่านมา</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>เจอหวัดนกกระบาดหนัก จีนเร่งคุม-ฆ่าสัตว์ปีกทั้ง</p> <p>เมื่อ 3 ม.ค. ทางกรจีนแถลงยืนยันตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ "เอช 7 เอ็น 9" ในหลายพื้นที่แล้วทั้งหมด 19 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย ผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ มณฑลเจียงซู 4 ราย มณฑลอานฮุย 5 ราย มณฑลหูเจี้ยน 1 ราย เจียงซี 1 ราย หูหนาน 1 ราย กวางตุ้ง 1 ราย นครเซี่ยงไฮ้ 2 ราย ซ่งกง 2 ราย และมาเก๊า 1 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนกมีอยู่ในมณฑลอานฮุย 2 ราย ซ่งกง 1 รายทางการจีนอยู่ระหว่างเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยฆ่าสัตว์ปีกที่ตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ "เอช 5 เอ็น 6" แล้วมากกว่า 173,241 ตัว สัตว์ปีกที่ถูกฆ่าทิ้งอยู่ในพื้นที่มณฑลจินเจียง เสฉวน กานซูและหูเป่ย์ ขณะที่หลายเมืองที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกล้วนมีประชากรอาศัยอย่างหนาแน่น ก่อนหน้านี้ การระบาดของไข้หวัดนกในจีน คร่าชีวิตผู้คน 36 ราย สร้างความเสียหายทางธุรกิจค้าสัตว์ปีกสูงถึงกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ.</p>	-	-
ประเทศ	<p>กรมควบคุมโรค เปิดโครงการคัดกรองสุขภาพป้องกันโรคไม่ติดต่อ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2560</p> <p>กรมควบคุมโรคดำเนินโครงการเชิงรุกเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2560 โดยดำเนินโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีผู้ป่วยรายใหม่สะสมมากขึ้น ทั้งนี้ ให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อฟรี ให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2560 โดยมีการตรวจสุขภาพเช่น การบริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาล คำนวณดัชนีมวลกาย ให้ความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนดูแลสุขภาพ</p>	-	-
ประเทศ	<p>กรมควบคุมโรคมอบของขวัญปีใหม่ 2560 เดินหน้าโครงการสุขภาพเชิงรุก</p> <p>กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินงานโครงการสำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้ 1. ร่วมดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ 2.รณรงค์สุขภาพดีผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ มุ่งเป้า 3,000คน และ 3.มอบเงินช่วยเหลือและเร่งค้นพบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ระยะเวลา 1ปีพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเริ่มดำเนินการทันที เพื่อให้เข้าถึงและดูแลสุขภาพประชาชนให้มีประสิทธิภาพที่สุด มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2560 ให้ประชาชนชาวไทยสุขภาพดีมีสุข สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร 1422</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เดือนเที่ยวปีใหม่ได้ลมหนาว กับภัยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า ช่วงนี้หลายจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีอากาศหนาวเย็น หมอกลงจัดตามภูเขาสูง เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวเย็น และเดือนธันวาคมก็จะมีวันหยุดยาวหลายครั้ง จึงมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจำนวนมากรายงานทั้งสิ้น 16 เหตุการณ์ ที่มีผู้ป่วย 27 ราย และเสียชีวิต 6 รายนั้น ปรากฏอายุระหว่าง 2-54 ปี เกิดเหตุในช่วงหน้าหนาว ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย พบตามสถานที่พักต่างๆ เช่น รีสอร์ท 12 ราย โรงแรม ที่พักราชการ และสถานที่ปฏิบัติธรรม สถานที่ละ 4 ราย นอกจากนี้ยังพบในบ้านและในโรงเรียนด้วย โดยเฉพาะช่วงต้นปี 59 ที่ผ่านมา ได้รับรายงาน 3 เหตุการณ์ มีผู้ป่วย 4 ราย แต่โชคดี? ไม่มีผู้เสียชีวิต? จากการสอบสวนทุกเหตุการณ์นั้น พบว่าเกิดจากการใช้?เครื่องทำน้ำอุ่นที่ไม่มีมาตรฐาน (มอก.) และมีการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เหมาะสมกับสภาพและขนาดห้องน้ำ มีช่องระบายอากาศขนาดเล็ก ไม่มีหรือไม่เปิดพัดลมดูดอากาศ?จากการตรวจวัดปริมาณแก๊สใน 6 เหตุการณ์ พบว่ามีปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้แก๊สไม่สมบูรณ์ มีระดับสูงชันอย่างรวดเร็ว เมื่อทดลองวัดทุก 10 นาทีหลายคนอาจสงสัยว่าเพียงแค่นี้ จะทำให้เป็นสาเหตุป่วยและเสียชีวิตได้อย่างไร คำอธิบายจาก นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ให้ฟังว่า เนื่องจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเผาไหม้ออกซิเจน จะทำความร้อน ในขณะเดียวกันก็สร้างคาร์บอนไดออกไซด์และ คาร์บอนมอนอกไซด์ขึ้นมา ดังนั้นหากห้องน้ำมีระบบการระบายอากาศที่ไม่ดี ก็เกิดการสะสมของ แก๊สพิษ เหล่านี้ขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ สุดดม คาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปจะมีอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ มึนงง หน้ามืด หายใจลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน ซึม หหมดสติ และอาจเสียชีวิต</p>	-	-
ประเทศ	<p>ฉลองปีใหม่ ระวังอาหารเป็นพิษ</p> <p>นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีความเป็นห่วงประชาชนในเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อร่วมฉลองวันหยุด เทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้ออาหารจากตลาดสดมาปรุงเอง ซื้อจากร้านอาหาร หรือออกไปรับประทานนอกบ้าน โดยเฉพาะอาหารทะเลหรือซีฟู้ด เช่น กุ้ง หอย ปลาหมึก ปู หากกินแบบสุกๆ ดิบ ๆ หรืออาหารพื้นบ้านตามท้องถิ่น หากปรุงไม่สุกพอ อาจทำให้เกิดโรค อูจจาระร่วงได้ง่าย และโรคอาหารเป็นพิษตามมาได้"ขณะนี้ได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รวมถึงการตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการล้างตลาด แพบลาเรือหาปลา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรค ในกรณีที่เกิดการระบาด</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ฉลองปีใหม่ ระวังอาหารเป็นพิษ (ต่อ)</p> <p>ของโรค ได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาติดตามสถานการณ์ และการดำเนินการควบคุมได้อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนได้ฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข สุขภาพปลอดภัย"กระทรวงสาธารณสุขยังได้ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ปรุงอาหาร ให้คำนึงถึงความสะอาดและปรุงสุกด้วยความร้อนทั่วถึง อาหารที่เหลือเก็บต้องอุ่นให้ร้อนก่อนเสิร์ฟทุกครั้ง ผักผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง หลีกเลี่ยงการใช้มีด เขียง หันวัดตูดิบและอาหารปรุงสุก ร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค ดูแลภายในครัวให้สะอาดสำหรับผู้บริโภคให้ยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ บ่อย ๆ" หากกินอาหารประเภทปิ้งย่าง เช่น หมูกระทะ กุ้งกระทะ ก็ต้องปิ้งให้สุกก่อน แต่ถ้าต้องการซื้ออาหารทะเลมาปรุงเองที่บ้าน การเลือกซื้อก็ต้องคำนึงถึงความสดและความสะอาด</p>	-	-
ประเทศ	<p>ยุ'หมอสมาน'เอาผิดห้างเอ็นจีโอจากคุกคามจนท.รัฐ</p> <p>จากกรณีปรากฏเป็นข่าว นพ.สมาน พุตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และทีมกฎหมาย ถูกพนักงานรวมถึง รปภ.ร้านเหล้าและเจ้าหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านเสียบทางด่วนรามอินทรา ประมาณ 15 คน ชัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเข้าตรวจร้านเหล้า เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยชัดเจนและใช้คำพูดดูหมิ่น ช่มชู้คุกคามระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ว่าที่ร้อยตรีสมชาย อามีน นายกษมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าการทำผิดแล้วกฎหมายให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ดังนั้น นพ.สมานสามารถเข้าไปตรวจสถานที่จำหน่ายสุราสถานที่จัดเก็บสุราได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต และร้านแห่งนี้ทำผิดตามกฎหมายจริง เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดอายัดเพื่อใช้เป็นหลักฐานและส่งต่อให้ตำรวจดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายได้ ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐและ นพ.สมาน กำลังปฏิบัติหน้าที่แต่ถูกชัดเจน ช่มชู้คุกคาม ลักษณะนี้แจ้งความเอาผิดตามกฎหมายอาญา มีโทษจำคุกถึง 3 ปี จึงอยากแนะนำให้ นพ.สมานเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับทางร้านและห้างสรรพสินค้าดังกล่าว นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา (Alcohol Watch) กล่าวว่า ไม่คาดคิดว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีคนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จะกล้าแสดงพฤติกรรมลักษณะนี้ เนื่องจากการไม่ให้ความร่วมมือ การพูดจาดูหมิ่น คุกคามเจ้าพนักงานและนักข่าวที่ลงพื้นที่ในลักษณะนี้เป็นคดีอาญา เอาผิดได้ ซึ่งคงต้องตรวจสอบบทบาทของสถานประกอบการห้างที่</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ยู'หมอสมาน'เอาผิดห้างเอ็นจีโอจวกคุกคามจนท.รัฐ (ต่อ) ให้ร้านเหล้าเช่าพื้นที่ว่ามีส่วนรู้เห็น และอาจเข้าขายส่งเสริมหรือเป็นความผิดร่วมกันหรือไม่ กรณีนี้เครือข่ายฯขอให้กำลังเจ้าราชการอย่าง นพ.สมาน และคณะที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา และจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลการ กระทำความผิดในกรุงเทพฯอย่างเข้มข้นต่อไป</p>	-	-
ประเทศ	<p>สหประชาชาติยกย่อง"ไทยยุติการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก" ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในระดับต้นๆ ของโลก โดยอัตราการติดเชื้อลดจากร้อยละ 20-45 ในปี 2531 เหลือเพียงร้อยละ 2.1 ในปี 2557 โกลด์เป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 2 ภายในปี 2560 ซึ่งถือว่าไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่กำลังจะยุติปัญหาการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้สำเร็จ ทำให้สหประชาชาติเสนอชื่อประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการขอการรับรองการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกเป็นประเทศแรกๆ ในโลก การประเมินดังกล่าวประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ระบบการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 2) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3) การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีเป้าหมายในภาพรวมคือสามารถลดอัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกให้น้อยกว่าร้อยละ 2 สำหรับปี 2558 ไทยได้เพิ่มกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อลดการติดเชื้อโดยดูแลติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อให้ได้รับยาสูตรรวม 3 ตัวที่มีประสิทธิภาพสูง ให้กินยาหลังคลอดต่อเนื่องและตรวจเลือดทารกที่คลอดจากแม่ติดเชื้อโดยเร็วที่สุด อีกทั้งพัฒนาศักยภาพศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจอย่างครบวงจร และเริ่มให้ยาทารกที่ติดเชื้อตั้งแต่แรกเกิด มีระบบติดตามให้กินยาต่อเนื่องและให้เด็กกินนมผสมจนกระทั่งอายุ 18 เดือน รวมทั้งขยายความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้ออีกด้วย</p>	-	-
ประเทศ	<p>วัคซีนไข้เลือดออกลดเสี่ยง 65% ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่าวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมานับเป็นความก้าวหน้าของวิทยาการด้านป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ซึ่งมีความปลอดภัย สามารถลดโอกาสเสี่ยงได้ 65% สำหรับวัคซีนจะใช้ในกลุ่มอายุ 9-45 ปี ต้องฉีด 3 เข็ม แต่ละเข็มห่างกัน 6 เดือน ใช้เวลา 1 ปี จึงจะครบชุด</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>มทิดลผลิตวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกทั้งสี่สายพันธุ์ ป้องกันได้ 100% นักวิทยาศาสตร์ไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันไข้เลือดออกทั้งสี่สายพันธุ์ได้ในเข็มเดียว จากการวิจัยพบว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสได้ร้อยละ 100 โดย นพ.สุธี ยกสำน หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงว่า ได้เริ่มพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกมาตั้งแต่ปี 2552 โดยภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นภายใน 14-28 วัน และมีภูมิคุ้มกันยาวนานประมาณ 5-10 ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิจัยในคน คาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ใน ปีประมาณ 2563 โดยมอบให้บริษัทยาในญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตเชิงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกมาตั้งแต่ปี 2555 ได้ผลประมาณร้อยละ 60 คาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ในต่างประเทศก็ได้มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน โดย ดร.โทมัส แซมเบอร์ส จากมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา ได้ค้นพบวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมาตั้งแต่ปี 2540 โดยมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เป็นเจ้าของสิทธิบัตร และบริษัท ซาโนไฟ ปาสเตอร์ ที่ฝรั่งเศส ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตวัคซีน Dengvaxia ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดแรกของโลก ใช้เงินลงทุน 1,600 ล้านดอลลาร์ วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพป้องกันโรคได้ร้อยละ 60 และลดความรุนแรงโรคได้ร้อยละ 80ขณะนี้ประเทศไทยกำลังพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนยาดังกล่าวหลังจากที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วในหลายประเทศ เช่น เม็กซิโกและฟิลิปปินส์ โดยซาโนไฟคาดว่าจะสามารถจำหน่ายวัคซีนนี้ได้ใน 20 ประเทศ ซึ่งมีประชากรรวมกันราว 2,000 ล้านคน.</p>	-	-
ประเทศ	<p>ปลัดสร.แจงหลักคำตอบแทนใหม่ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สร. กล่าวว่า ได้ลงนามในประกาศ คำตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร หรือคำตอบแทนฉบับที่ 11 และคำตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน หรือคำตอบแทนฉบับที่ 12 ทั้งนี้ โดยในการปรับจะผูกพันกับพื้นที่ พื้นที่ไหนเจริญแล้วก็จะได้รับคำตอบแทนเหมาจ่ายน้อยลง ทำให้มีโรงพยาบาลได้รับผลกระทบประมาณ 200 แห่ง ที่ได้รับคำตอบแทนลดลง อย่างไรก็ตามยังมีเกณฑ์คำตอบแทนฉบับที่ 12 ที่จ่ายตามปริมาณการทำงานมาทดแทน ซึ่งประกาศทั้ง 2 ฉบับมีผลเลย ถือว่าถ้าโรงพยาบาลไหนเบิกได้ก็เบิกเลย ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้บุคลากร</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เตือนโรคไวรัสทางเดินอาหารคลื่นไส้-ปวดหัว-จืดรุนแรง</p> <p>นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กล่าวว่า เนื่องจาก ในช่วงนี้ได้พบการแพร่ระบาดของเชื้อโนโรไวรัส (Norovirus) ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งสาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำ ที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสจากอุจจาระ ซึ่งแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมและความทนทานต่อน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ รวมทั้งแอลกอฮอล์เรื่องนี้เขตมีความห่วงใยอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กเล็ก นักเรียน ผู้สูงอายุ และทั่วไป จึงขอแนะนำให้คอยเฝ้าระวัง และสังเกตอาการของบุตรหลาน รวมถึงผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดด้วยการสังเกต อาการของโรคไวรัสทางเดินอาหาร ที่จะมีอาการคลื่นไส้รุนแรงอาเจียน ปวดศีรษะ ปวดท้อง และท้องเสีย ภายใน 12-48 ชั่วโมง หลังจากรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อน และอาจมีอาการไข้ หนาวสั่น และปวดกล้ามเนื้อสำหรับในผู้สูงอายุหรือเด็ก ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ เมื่อป่วยด้วยอาการติดเชื้อ โนโรไวรัสแล้ว อาจมีอาการอุจจาระร่วงเรื้อรังนานนับเดือน จนอาจก่อให้เกิดการขาดน้ำ หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ปัจจุบันยังไม่มียาเฉพาะเจาะจงในการกำจัดเชื้อไวรัสนี้ อีกทั้ง ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อโนโรไวรัส ดังนั้น หากพบอาการหรือสงสัยให้ปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422</p>	-	-
ประเทศ	<p>ปัญหาสุขภาพปี 2559</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ ปัญหาสุขภาพในรอบปี 2559 มีโรคที่ควรเฝ้าระวังได้แก่ โรคไข้เลือดออก ซึ่งมีคนให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากการเสียชีวิตของปอ-ทฤษฎี สหวงค์และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก จนองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในช่วงต้นปี 2559 สำหรับฤดูฝน พบผู้ป่วยโรคติดต่อมากที่สุด คือ โรคปอดบวม และโรคไข้หวัดใหญ่ ส่วนหน้าร้อน พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจำนวนมาก เข้าสู่ปี 2560 กรมควบคุมโรค คาดการณ์ภัยสุขภาพที่อาจมีการแพร่ระบาดมากขึ้น ได้แก่ โรคมือเท้าปาก ที่มักเกิดการระบาดแบบปีเว้นปีซึ่งปีที่แล้วพบผู้ป่วย 75,796 ราย เสียชีวิต 3 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุ 9 เดือน-5 ปี และปีนี้อาจมีผู้ป่วยมากถึง 42,000 ราย อีกโรคคือ เมลิออยโดสิส คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 3,000 ราย ส่วนโรคไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่ ยังต้องจับตามองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ คาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 2 เท่า</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>คลินิกเสริมความงามเถื่อน</p> <p>นพ.ธงชัย กิรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส.เผ่าระวังปัญหาคลินิกเถื่อน หมอเถื่อน โดยเฉพาะคลินิก เสริมความงาม ตามพื้นที่แนวชายแดนทั่วประเทศ คุ่มครองความปลอดภัยประชาชนทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมเข้ม และประสานให้ อสม.ร่วมสอดส่องแจ้งเบาะแส เน้นการสังเกตคลินิกที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องให้บริการเป็นการเฉพาะไม่ปะปนกับกิจการอื่น มีป้ายชื่อและเลขใบอนุญาต11 หลักชัดเจน หากประชาชนพบเห็นคลินิกที่สงสัยอาจเป็นคลินิกเถื่อน แจ้งที่สายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 02-193-7999</p>	-	-
ประเทศ	<p>ยาทรามาโดล</p> <p>นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวถึงกรณีโลกโซเซียลเผยแพร่เกี่ยวกับวัยรุ่นใช้ยาแก้ปวด "ทรามาโดล" หรือที่กลุ่มวัยรุ่นเรียกว่า "ยาเขียวเหลือง" เพราะเชื่อว่ากินแล้วจะรู้สึกเคลิ้มมีความสุขไม่เจ็บปวด ทุกข์ทรมาน ว่า "ทรามาโดล" (Tramadol) เป็นยาแก้ปวดในกลุ่มโอปิออยด์ ออกฤทธิ์เหมือนมอร์ฟีน มีฤทธิ์เช่นเดียวกับสารเสพติด เมื่อใช้ในระยะเวลาจะมีผลสะสมต่อสมองทำให้สมองเสื่อมและร่างกายทรุดโทรม ควรใช้ยาใช้อย่างระมัดระวังตามแพทย์สั่ง ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตบุตรหลาน หากไม่สามารถหยุดยาได้เอง สามารถปรึกษาสายด่วนยาเสพติด 1165 หรือขอรับคำปรึกษาและบำบัดรักษาได้ที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนีกรมการแพทย์ และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในภูมิภาค 6 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น อุตรธานี สงขลา และปัตตานี</p>	-	-
ประเทศ	<p>สคร.10 เตือนเดินป่าระวังใช้รากสาตใหญ่</p> <p>นพ.ศราวุธ อุตตมางคพงศ์ ผอ.สำนัก งานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยเมื่อวันก่อนว่า ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บางส่วนมักนิยมกิจกรรมการเดินป่า ตั้งแคมป์ นอนกางเต็นท์ หรือส่องสัตว์ในป่า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีโอกาสถูกยุงกัดและเสี่ยงต่อการป่วยเป็นไข้มาลาเรีย โดยเฉพาะผู้ที่นิยมเข้าป่าตามแนวชายแดน เนื่องจากยุงก้นปล่องที่นำเชื้อมาลาเรียจะพบมากบริเวณป่าเขาชายแดนของประเทศ ไข้มาลาเรียมียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรค ยุงชนิดนี้มีแหล่งเพาะพันธุ์บริเวณเขาสูง ป่าทึบ แหล่งน้ำธรรมชาติ ออกหากินเวลาใกล้ค่ำจนรุ่งสาง โดยหลังจากถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัดประมาณ 10-14 วัน จะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ หนาวสั่นสลับร้อน เหงื่อออก รู้สึกสบายแล้วกลับมาเป็นไข้ใหม่อีกครั้ง ให้คิดว่าอาจเป็นไข้มาลาเรีย ขอให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อเจาะเลือดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย และต้องแจ้งประวัติการเข้าป่าหรือไปบริเวณพื้นที่เสี่ยงให้</p>	-	-







ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สคร.10 เตือนเดินป่าระวังใช้รากสาตใหญ่ (ต่อ)</p> <p>แพทย์ทราบด้วยนอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่จะไปตั้งแคมป์ ในป่าให้ระมัดระวัง "ตัวไรอ่อน" ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคสครับไทฟัส หรือใช้รากสาตใหญ่ ที่มีก้อาศัยในชนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เช่น หนู กระแต เป็นต้น และชอบกัดบริเวณขาหนีบเอว ลำตัวแถวใต้ราวนม รักแร้ จะปล่อยเชื้อริกเก็ตเซียเข้าสู่คน ทำให้ผู้ที่ถูกกัดมีไข้สูงตัวร้อนจัด หนาวสั่น ปวดศีรษะบริเวณขมับ และหน้าผากอย่างรุนแรง อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตัว ปวดกระบอกตา มีผลคล้ายถูกบุหรี่ปี้มีสีแดงคล้ำ เป็นรอยบวมแต่ไม่คัน และผู้ป่วยประมาณร้อยละ 20 อาจมีอาการแทรกซ้อนอย่างรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ สมองอักเสบ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวป่าทางเดินที่ควรทำในบริเวณค่ายพักให้โล่งเตียน หลีกเลี่ยงการนั่ง และนอนบนพื้นหญ้า แต่งกายให้มิดชิด ทายากันยุง และยาป้องกันแมลงกัด ควรสังเกตอาการของตนเอง หากกลับจากเที่ยวป่าภายใน 2 สัปดาห์ พบว่ามีอาการตามที่กล่าวมา ไม่ควรซื้อยากินเอง ควรรีบไปพบแพทย์ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422.</p>	-	-
จังหวัด	<p>กรมการขนส่งฯ แจงไล่ปรับ-จปรับรถตู้ทำผิดตามกฎหมาย ยันมาตรการลงโทษขั้นสูงสุด</p> <p>กรมการขนส่งฯ เผยจับ-ปรับรถตู้ทำผิดกฎหมาย และลงโทษขั้นสูงสุด กรณีสายกำแพงเพชร-พิจิตร บรรทุกผู้โดยสารเกินออกจากบัญชี พักใช้ใบขับขี่คนขับ 30 วัน และปรับสูงสุดที่ 5,000 บาท ส่วนผู้ประกอบการ ปรับ 2 หมื่นบาท ส่วนรถตู้ สายกรุงเทพฯ-ชลบุรี ที่มีสภาพชำรุด ปรับคนขับ 5,000 บาท และห้ามใช้รถ ระบุผู้ทำผิดจะถูกบันทึกประวัติ ผิดซ้ำถูกเพิกถอนใบขับขี่ทันที ยืนยันมาตรการเข้มงวดกับผู้ประกอบการ นายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรณีมีรถตู้คันหมายเลขทะเบียน 10-1457 กำแพงเพชร ม2จ เลขข้างรถ 185-4 สายกำแพงเพชร-พิจิตร บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง กรมการขนส่งทางบกพิจารณาลงโทษพนักงานขับรถและผู้ประกอบการขนส่งขั้นเด็ดขาดเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการเตือนและแจ้งให้ทราบถึงข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการให้บริการสูงสุด โดยสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถของพนักงานขับรถทันที 30 วัน และเปรียบเทียบปรับขั้นสูงสุดเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ตามมาตรา 107 ประกอบมาตรา 127 ฐานความผิดรับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ด้านผู้ประกอบการขนส่ง คือ บริษัท วชิรปราการยานยนต์ จำกัด สั่งเปรียบเทียบปรับในข้อหาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนายทะเบียนกำหนดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่ง เกณฑ์น้ำหนักบรรทุกและวิธีการบรรทุก เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท พร้อมดำเนินการถอนรถตู้คันหมายเลขทะเบียน 10-1457 กำแพงเพชร ออกจากบัญชีรายชื่อรถที่ใช้ในการขนส่ง (ขส.บ.11) ของผู้ประกอบการขนส่งรายดังกล่าวแล้ว</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>ปิดฉากเหมืองทอง หยุดเครื่องจักรแล้ว</p> <p>นายเกรก ฟาวลิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายเบรนแนน แลง ผู้จัดการใหญ่เหมืองแร่ทองคำชาติ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เดินทางมาทยอยปิดเครื่องจักรในการผลิต อาทิ เครื่องบดหิน และเครื่องป้อนแร่ด้วยตัวเองที่เหมืองแร่ทองคำชาติ เมื่อค่ำวันที่ 31 ธ.ค. เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อสั่งการและคำสั่งตามมาตรา 44 อย่างเคร่งครัดในการให้ระงับการทำเหมืองแร่ทองคำภายในสิ้นปี 2559 มีตัวแทนผู้นำชุมชน นำโดยนายไพฑูรย์ สิงห์โตทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านหนองชนาก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตรและนายศิวกร ช่วยคำชู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านเขาดิน ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ และพนักงานกลุ่มสุดท้ายที่ยังทำงานจนถึงนาทีสุดท้ายในเวลา 22.55นาทียของวันส่งท้ายปีเก่า และร่วมเป็นสักขีพยานท่ามกลางบรรยากาศชิมคร่ำ</p>	-	-
จังหวัด	<p>โรงพยาบาลพิจิตรจัดโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2560 “กระทรวงสาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดี รับปีใหม่ 2560”</p>  <p>โรงพยาบาลพิจิตรจัดโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2560 “กระทรวงสาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดี รับปีใหม่ 2560”</p> 	-	-

จชย ตราชู
 จชตช จงพัต
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 ดำเนินการ
 ชวะสาม SAC/COO
/CPA

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
 9 ม.ค. 2560

